

NGÀNH Y TẾ

Thi đua làm theo lời Bác

Thực hiện lời dạy của Bác: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, cán bộ, nhân viên ngành y tế Thái Bình luôn nỗ lực rèn luyện ý đức, trau dồi chuyên môn, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.



Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Phổi Thái Bình giao ban triển khai nhiệm vụ hàng ngày.

Bản phong trào thi đua với công tác chăm sóc sức khỏe người bệnh

Dù số lượng bệnh nhân cấp cứu không đồng như các bệnh viện đa khoa nhưng công việc của các bác sĩ, nhân viên y tế Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Phổi Thái Bình vẫn rất vất vả, áp lực. Bởi đa phần người bệnh vào khoa trong tình trạng nặng, có các triệu chứng như khó thở, suy hô hấp, ho ra máu, thậm chí có bệnh nhân đã ngừng tuần hoàn, nếu không cấp cứu kịp thời có thể tử vong.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của Khoa và các phong trào thi đua do ngành, Bệnh viện phát động, cán bộ, nhân viên của Khoa đã gắn công việc chuyên môn với các phong trào thi đua, đồng thời động viên nhau nỗ lực, đoàn kết, trau dồi chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ. Nhờ đó, cán bộ, nhân viên của Khoa luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng cấp cứu, điều trị.

Gắn các phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, với tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của người thầy thuốc, không chỉ ở Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Phổi Thái Bình mà ở nhiều đơn vị y tế trong tỉnh, đội ngũ cán bộ, nhân viên luôn tích cực trau dồi, nâng cao ý đức, thực hiện hiệu quả công tác khám chữa bệnh.

Tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động

Phong trào thi đua đã tạo động lực, sự bứt phá, đổi mới cho các đơn vị y tế trong tỉnh. Không bằng lòng với những gì đang có, nhiều bệnh viện từ tuyến huyện tới tuyến tỉnh đã chủ động tìm tòi, học hỏi, trau dồi, cập nhật và mạnh dạn triển khai những kỹ thuật mới, nỗ lực rút ngắn khoảng cách với các bệnh viện trước, hội diễn văn nghệ, thiết kế slogan... Với những thành tích đạt được, năm 2023, Khoa vinh dự được UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

Chỉ có ở tuyến trung ương cũng được thực hiện tại tỉnh như: phẫu thuật tim hở, phẫu thuật giải phóng thần kinh ngoại biên; phẫu thuật nội soi cắt đoạn ruột non...

Ngoài đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với hoạt động chuyên môn, thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, các phong trào thi đua như thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; phòng, chống dịch; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiên cứu khoa học; lao động giỏi, lao động sáng tạo; phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao... cũng được ngành tích cực triển khai và đạt nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, trong nghiên cứu khoa học, năm 2023, toàn ngành đã thực hiện hơn 300 đề tài, sáng kiến. Nhiều đề tài được ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Hướng đến sự hài lòng của người dân, ngành đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Năm 2023, 100% thủ tục hành chính lĩnh vực y dược, an toàn thực phẩm, mỹ phẩm, y tế dự phòng... thuộc thẩm quyền giải quyết đều được xử lý kịp thời; thời gian giải quyết thủ tục được rút ngắn. Công tác xã hội, từ thiện, hoạt động “Đến ơn đáp nghĩa” được các đơn vị quan tâm với nhiều hoạt động như thăm, tặng quà cán bộ nghỉ hưu, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau kéo dài...

Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2024, Sở Y tế phát động toàn ngành hưởng ứng 4 đợt thi đua nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn. Để các phong trào đem lại hiệu quả, các đơn vị trong ngành tổ chức triển khai phù hợp với tình hình thực tế, phấn đấu cùng toàn ngành hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

HOÀNG LANH

MTTQ HUYỆN QUỲNH PHỤ

Đoàn kết xây dựng nông thôn mới

Thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ huyện Quỳnh Phụ đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy tiềm năng, sức mạnh nội lực trong mỗi người và cộng đồng dân cư góp phần tạo nên bức tranh nông thôn ngày càng đổi mới.

Ông Phạm Văn Vinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết: MTTQ các cấp trong huyện đã đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân nhằm thực hiện hiệu quả 5 nội dung của cuộc vận động gắn với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương; xây dựng kế hoạch chỉ đạo MTTQ cơ sở tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư phù hợp với thực tiễn, gắn với sơ kết đánh giá kết quả cuộc vận động, qua đó tạo thành đợt sinh hoạt văn hóa cộng đồng sâu rộng, tăng cường quan hệ gắn bó giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền các cấp, huy động các nguồn lực xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, phục vụ dân sinh.

4.000 hộ đã tham gia hiến gần 400.000m² đất các loại, trị giá hơn 500 tỷ đồng, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Những tuyến đường rộng rãi có điện thắp sáng suốt đêm, các công trình trường, trạm được đầu tư khang trang, hiện đại đã tạo nên diện mạo nông thôn văn minh cho xã An Thạnh. Sự đổi thay đó là nhờ thành quả từ công cuộc xây dựng NTM. Ông nói tiếp phong trào hiến đất làm đường giao thông của xã, người dân sẽ nhớ ngay tới gia đình ông Đào Văn Phong, thôn Thanh Mai. Ông Phong cho biết: Ban đầu tôi cũng hơi do dự nhưng được các đồng chí trong Ban công tác mặt trận thúc đẩy vận động, giải thích nên tôi đã đồng thuận. Vì lợi ích chung và sự phát triển của địa phương, gia đình tôi đã hiến hơn 50m² đất thổ cư để làm đường giao thông. Đến nay, công trình đã hoàn thành, bà con

đi lại thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp, chúng tôi rất vui mừng.

Ông Nguyễn Xuân Đắc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã An Thạnh cho biết: Từ năm 2021 - 2024, qua 2 đợt vận động, nhân dân địa phương đã hiến hơn 9.400m² đất nông nghiệp và đất thổ cư, trị giá hơn 20 tỷ đồng. Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, quyết tâm cao của chính quyền và các tầng lớp nhân dân, năm 2023 xã An Thạnh đã về đích NTM nâng cao, phấn đấu về đích NTM kiểu mẫu trong năm 2024.

Với xã An Hiệp, cấp ủy, chính quyền cùng nhân dân địa phương đang phấn đấu hoàn thành các tiêu chí để được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2024. Ông Nguyễn Đức Biện, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết: MTTQ cùng các tổ chức thành viên đã vận động được 145 hộ tham gia hiến hơn 15.000m² đất làm đường giao thông. Cùng với đó, xây dựng thành công sản phẩm gạo nếp thơm Đình Đá đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao.

phẩm gạo nếp thơm Đình Đá đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Hiện xã đã có bản hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, một số tiêu chí quan trọng đến cơ sở vật chất của Trường Tiểu học và THCS đang được khẩn trương hoàn thành.

Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, MTTQ huyện Quỳnh Phụ phối hợp với các cấp, ngành, tổ chức thành viên đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Cùng với đó, tạo mọi điều kiện để người dân phát huy quyền làm chủ, vai trò “dẫn dắt, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ở địa phương. Năm 2024, Quỳnh Phụ phấn đấu 1 xã về đích NTM kiểu mẫu và 8 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao.

NGUYỄN TRIỆU



Xã An Hiệp (Quỳnh Phụ) xây dựng thành công sản phẩm gạo nếp thơm Đình Đá đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao.

Hiệu quả từ thư viện mở, hiện đại, thân thiện ở Hưng Hà

Thay vì thư viện truyền thống trước đây, hiện nay, nhiều trường học trên địa bàn huyện Hưng Hà đã được đầu tư cơ sở vật chất để thực hiện mô hình thư viện mở, hiện đại, thân thiện. Trong đó, mỗi trường sẽ được trang bị máy tính bảng ngay tại thư viện và thiết lập cho các em một tài khoản cố định để dễ dàng truy cập, tìm hiểu trên các phần mềm học tập với hàng nghìn đầu sách, tạo hứng thú cho học sinh sau từng tiết học, góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa đọc trong nhà trường.

Mỗi giờ ra chơi, em Nguyễn Minh Thư, lớp 5A,

Trường Tiểu học Duyên Hải lại cùng các bạn đến thư viện điện tử của trường để đọc sách trên máy tính bảng cũng như các loại sách, báo tại thư viện một cách say sưa, thích thú. “Từ ngày có thư viện này, em và các bạn rất thích vào đây để đọc sách. Em có thể tìm hiểu các kiến thức về môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh bằng tài khoản của riêng em trên phần mềm học tập vn.vn. Em thấy rất vui và hứng thú vì tiếp nhận được nhiều kiến thức từ thư viện điện tử, trong đó có những bài học rất thú vị, giúp chúng em trau dồi, bổ trợ kiến thức” - Minh Thư chia sẻ.

Chỉ từ một tài khoản các em học sinh có thể truy cập hơn 2.000 đầu sách và các chương trình vui học trên máy tính bảng để tìm hiểu các nội dung bài học và tham gia các trò chơi trí tuệ. Hiện thư viện điện tử của Trường Tiểu học Duyên Hải được đầu tư 15 máy tính bảng phục vụ nhu cầu tìm đọc sách của các khối lớp. Bà Lương Thị Nguyệt, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Được thiết kế trong một không gian mở, thoáng mát, hiện đại, phong phú về chủng loại, phù hợp với lứa tuổi đã tạo cảm hứng và đam mê cho học sinh. Để quản

lý hệ thống thiết bị này, chúng tôi phân công một tổ công tác viên thư viện gồm 14 học sinh ở tất cả các khối lớp để hướng dẫn, giới thiệu cho các bạn cách mở, cách sử dụng một cách văn minh, hiệu quả; sắp xếp theo khóa biểu tiết đọc sách thư viện cho tất cả các khối lớp; duy trì thực hiện đúng thời khóa biểu, có lịch mượn, trả sách đầy đủ... tạo không gian mở tối đa, giúp học sinh tiếp cận và đọc sách tự nhiên, thú vị. Qua đó rèn luyện cho các em kỹ năng đọc và giao tiếp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và thực

hiện phong trào thi đua xây dựng trường học hạnh phúc mà Trường Tiểu học Duyên Hải đang hướng đến.

Khi đến thư viện Trường Tiểu học và THCS Bùi Hữu Diên, xã Chí Hòa, chúng tôi như được hòa mình vào không gian xanh trong mát, thân thiện với gần 10.000 đầu sách được trưng bày bắt mắt trên kệ, trong đó hơn 50% đầu sách về Bác Hồ, danh nhân, giáo dục kỹ năng sống, khoa học, tâm lý lứa tuổi, từ điển ngoại ngữ... hết sức phong phú, đa dạng. Bên cạnh đó, nhà trường còn trang bị máy tính kết nối đường truyền internet dành cho học sinh muốn lên thư viện tìm tòi học hỏi các thông tin phục vụ nhu cầu học tập của mình. Không những thế, thư viện còn bố trí nhiều giỏ hoa, chậu cây xanh, được trang trí, kê về những bức họa vui nhộn, bắt mắt xung quanh tạo thân thiện với môi trường, giảm căng thẳng, kích thích nhu cầu đọc cho học sinh. Bà Đỗ Thị Lãnh, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Chúng tôi chỉ cần bộ thư viện trực tiếp hướng dẫn các em học sinh thực hiện đúng quy định, giữ gìn thư viện xanh, sạch, đẹp; xây dựng ý thức trách nhiệm đối với thư viện, hình thành thói quen đọc sách cho các em. Mỗi ngày thư viện đón nhận hàng trăm lượt học sinh đến đọc sách ngoài giờ học. Việc duy trì, phát triển văn hóa đọc giúp học sinh lĩnh hội các giá trị văn hóa, hình thành và phát triển kỹ năng giao tiếp thông

tin, tiếp nhận tri thức, góp phần xây dựng văn hóa đọc trong nhà trường.

Hiện nay, toàn huyện Hưng Hà đã xây dựng được 23 mô hình thư viện mở, hiện đại, thân thiện phục vụ học sinh. Để phát huy hiệu quả mô hình thư viện, các nhà trường đã tổ chức được nhiều hoạt động giáo dục có tính sáng tạo, kích thích tinh thần ham học hỏi, tìm tòi của học sinh. Ông Lê Quốc Huy, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Nhiều trường tổ chức các hoạt động như triển lãm tranh, thi giới thiệu sách, ngày hội đọc sách... rất hiệu quả, tạo không khí sôi nổi. Thời gian tới, chúng tôi tập trung rà soát hoạt động của các thư viện, vận động các trường học động viên nguồn lực tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồng thời chú trọng đào tạo đội ngũ làm công tác thư viện, tạo điều kiện để cán bộ phụ trách thư viện nâng cao trình độ vận hành thư viện và các bước tổ chức tiết đọc thư viện, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện.

Có thể thấy, mô hình thư viện mở, hiện đại, thân thiện ở các trường học trên địa bàn huyện Hưng Hà đã tạo ra những đột phá so với thư viện truyền thống. Chính những thay đổi này đã lôi cuốn học sinh tìm đến thư viện nhiều hơn, thích đọc sách hơn.



Học sinh Trường Tiểu học và THCS Bùi Hữu Diên đọc sách trên máy tính để tìm hiểu kiến thức.

THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 VÀO NGÀY 27 VÀ 28/6

SÁNG	CHIỀU
<p>● Giờ phát đề thi cho thí sinh</p> <p>● Giờ bắt đầu làm bài</p>	<p>● 14h: Thi sinh làm thủ tục dự thi tại phòng thi, định chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi.</p>
<p>26/6</p> <p>NGỮ VĂN</p> <p>● 7h30</p> <p>● 7h35</p>	<p>27/6</p> <p>TOÁN</p> <p>● 14h20</p> <p>● 14h30</p>
<p>28/6</p> <p>MÔN</p> <p>KHOA HỌC TỰ NHIÊN</p> <p>VẬT LÝ</p> <p>● 7h30</p> <p>● 7h35</p> <p>HÓA HỌC</p> <p>● 8h30</p> <p>● 8h35</p> <p>SINH HỌC</p> <p>● 9h30</p> <p>● 9h35</p>	<p>28/6</p> <p>NGOẠI NGỮ</p> <p>● 14h20</p> <p>● 14h30</p>
<p>29/6</p> <p>KHOA HỌC XÃ HỘI</p> <p>LỊCH SỬ</p> <p>● 7h30</p> <p>● 7h35</p> <p>ĐỊA LÍ</p> <p>● 8h30</p> <p>● 8h35</p> <p>GDCC</p> <p>● 9h30</p> <p>● 9h35</p>	<p>Dự phòng</p> <p>Dự phòng</p>

Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo

THANH THÚY

infographics.vn

TTXVN